

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN  
VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH  
VĂN PHÒNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

\*

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 9 năm 2020

Số 02 -CV/VPĐUK

V/v đẩy mạnh triển khai các giải pháp  
phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

*Kính gửi:* Các đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc

Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01/01/2020 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; Kế hoạch số 218/KH-UBND, ngày 24/10/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về kế hoạch hành động thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công trên địa bàn toàn tỉnh.

Qua theo dõi, nắm bắt hiện nay cho thấy, các đơn vị cung cấp dịch vụ công ở tỉnh ta (như điện, nước, viễn thông...) đã hợp tác với các ngân hàng thương mại, các tổ chức trung gian thanh toán triển khai dịch vụ thu hộ; tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị, cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chưa chủ động triển khai thực hiện. Đồng thời để thuận tiện cho việc thu đảng phí và chi trả phụ cấp cấp ủy viên của các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ, Văn phòng Đảng ủy Khối thông báo đến các tổ chức cơ sở đảng một số nội dung sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân có liên quan về sự cần thiết, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay; xem đây là giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch Covid 19 vừa thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Phấn đấu đến cuối năm 2020, có 100% các đơn vị có tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối thực hiện chi trả tiền lương và thu nhập, các dịch vụ công qua hệ thống ngân hàng thương mại và sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

2. Từ tháng 10 năm 2020, các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối thực hiện việc nộp đảng phí thông qua tài khoản: số **50110001201472 - Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa** tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa.

3. Đối với các tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị thuộc thành phần kinh tế ngoài vốn nhà nước, sẽ tiến hành chi trả phụ cấp cấp ủy viên qua các Ngân hàng thương mại cổ phần. Văn phòng Đảng ủy Khối đề nghị các đơn vị mở tài khoản tại các chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn toàn tỉnh. Khuyến khích mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trên địa bàn tỉnh *(do tài khoản của Đảng ủy Khối được mở tại BIDV Thanh Hóa và thuận tiện cho việc thu đảng phí và chi trả phụ cấp cấp ủy của Đảng ủy Khối)*. Các đơn vị thông báo số tài khoản của đơn vị về Văn phòng Đảng ủy Khối trước ngày 10/10/2020.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh đề nghị liên hệ với đồng chí Lê Thị Hà - Kế toán Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, số điện thoại 0987.424.988./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ ĐUK (để b/c),
- Như kính gửi,
- Lưu VP.



**Lê Văn Vinh**